

Hiệu quả chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Thông tin minh bạch, tăng tính cạnh tranh thị trường giữa các doanh nghiệp, mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất, tăng năng suất, giảm chi phí, mở rộng khả năng thu hút và giữ chân khách hàng, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu ngay cả trong khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đó là những lợi ích mà các doanh nghiệp thu được sau khi chuyển đổi số.



Sản phẩm của Hợp tác xã Chân nuôi tổng hợp xã Đông Xuyên (Tiền Hải) được dán tem mã vạch, mã QR Code và chú trọng hình thức bao bì để giao dịch trên các sàn thương mại điện tử.

Hợp tác xã (HTX) Chân nuôi tổng hợp xã Đông Xuyên (Tiền Hải) có 19 hộ xã viên chăn nuôi vịt biển. Sản phẩm chính của HTX là vịt biển thương phẩm và trứng vịt biển đã đạt sản phẩm OCOP. Trước đây, các sản phẩm của HTX bán ở chợ truyền thống, sản lượng tiêu thụ không ổn định và hay bị thương lái ép giá. Tuy nhiên, từ khi HTX xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, ứng dụng công nghệ mã vạch, mã QR Code minh bạch thông tin và đưa hàng hóa lên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) thì số lượng khách hàng tăng, giá cả ổn định nên các hộ xã viên yên tâm mở rộng quy mô sản xuất. Ông Ngô Văn Duẩn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX cho biết: Được Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ, HTX đã nhanh chóng tiếp cận chuyển đổi số trong một số khâu sản xuất, kinh doanh. Sản phẩm làm ra có thương hiệu, bán trên các sàn TMĐT cho giá trị kinh tế cao hơn so với trước 2 - 3 lần. Hiện nay, mỗi tháng HTX sản xuất và cung ứng ra thị trường 1 vạn con vịt thương phẩm, 12 - 13 vạn quả trứng vịt biển Đông Xuyên, doanh thu đạt khoảng 7 tỷ đồng/năm.

Còn Công ty TNHH Sản phẩm Bảo An T&V (Xã Song An, huyện Vũ Thư) nổi tiếng với các sản phẩm giò, chả, xúc

xích mang thương hiệu Vương An nhờ quảng bá sản phẩm trên sàn TMĐT của tỉnh và một số chợ, sàn TMĐT lớn như Voso, postmart, tuhaoviet... Từ khi kinh doanh trên các kênh TMĐT, sản lượng và doanh thu của Công ty tăng liên tục, bình quân 20% năm. Ông Hoàng Văn Vương, Giám đốc Công ty chia sẻ: Sản phẩm của chúng tôi làm ra có chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng bán đầu rất khó khăn trong khâu tiêu thụ do chỉ bán tại các chợ truyền thống. Sau khi được Sở Công Thương hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận TMĐT đã giúp chúng tôi nhanh chóng quảng bá thương hiệu, sản phẩm tới đông đảo người tiêu dùng, doanh số bán hàng tăng nhanh chóng. Hiện khách hàng của chúng tôi không hề hẹp trong tỉnh Thái Bình mà khắp các địa phương trong cả nước. Quy mô sản xuất của Công ty mở rộng, thu nhập của người lao động cũng tăng lên, bình quân đạt 8 triệu đồng/người/tháng.

Nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp, thời gian qua, Sở Công Thương đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 4 khóa tập huấn về TMĐT cho gần 1.000 sinh viên khối ngành kinh tế của Trường Đại học Thái Bình và các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh; 11 hội nghị phổ biến, tuyên

truyền pháp luật về TMĐT, các kỹ năng ứng dụng TMĐT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cho hàng trăm doanh nghiệp và thanh niên khởi nghiệp. Bà Ngô Thị Liên, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu - Hội nhập kinh tế, Sở Công Thương cho biết: 5 năm qua, chúng tôi đã hỗ trợ hàng nghìn lượt doanh nghiệp kết nối sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trên các sàn TMĐT lớn trong nước và quốc tế. Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, hỗ trợ xây dựng website, xây dựng và hỗ trợ các giải pháp công nghệ số cho doanh nghiệp như mã vạch, mã QR Code, chip NFC, công nghệ blockchain... phục vụ truy xuất nguồn gốc, xuất xứ.

Toàn tỉnh hiện có hơn 7.300 doanh nghiệp, trong đó khoảng 40% doanh nghiệp có website để quảng bá thông tin, hình ảnh sản phẩm, 90% doanh nghiệp sử dụng email và các ứng dụng hỗ trợ giao tiếp như Viber, Facebook Messenger, Zalo để trao đổi, giao dịch với khách hàng. 50% doanh nghiệp ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong hoạt động quản lý và sản xuất, kinh doanh để phát triển giao dịch TMĐT mô hình B2B và B2C. 100% doanh nghiệp sử dụng chữ ký số trong khai báo thuế, hải quan và một số hệ thống chuyên ngành như ecosys... Đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong quá trình số hóa và

khai thác dữ liệu số phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Thái Việt (phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) cho biết: Nếu không có phần mềm quản lý và ứng dụng TMĐT thì một doanh nghiệp rất khó có điều kiện mở được chuỗi cửa hàng để đưa sản phẩm ra thị trường rộng lớn và cũng không có khả năng quản lý, nhất là đối với sản phẩm ngành Nông nghiệp như nuôi ong mật và sản xuất vật tư phục vụ nghề nuôi ong lấy mật. Sau 5 năm được Sở Công Thương hỗ trợ chuyển đổi số, chúng tôi thấy hiệu quả rõ rệt, doanh thu tăng gấp 5 - 6 lần so với trước, chi phí giảm và hoạt động quản trị doanh nghiệp dễ dàng hơn.

Thời gian qua, Sở Công Thương tích cực hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng TMĐT vào hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh. Ông Trần Huy Quân, Giám đốc Sở Công Thương cho biết: 5 năm qua, từ nguồn ngân sách trung ương và của tỉnh, chúng tôi đã hỗ trợ 55 doanh nghiệp xây dựng website riêng, bộ thương hiệu trực tuyến, phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến, hệ thống quản lý hoạt động xuất nhập khẩu trực tuyến. Đặc biệt, hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu, thông tin của các doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử uy tín như cổng thương mại điện tử quốc gia ecvn.com, trang tin điện tử tự hào hàng Việt Nam tuhaoviet.vn, cổng thông tin xuất nhập khẩu vietnamexport.com, trang tin điện tử điển đàn hợp tác kinh tế Á - Âu asemconnectvietnam.gov.vn. Trên sàn giao dịch TMĐT của tỉnh ecthaibinh.com, Sở Công Thương đã xây dựng 232 gian hàng quảng bá miễn phí cho 1.969 sản phẩm của các doanh nghiệp trong tỉnh và liên kết quảng bá trên sàn TMĐT của các tỉnh, thành phố như Bắc Giang, Hải Phòng, Nghệ An... góp phần giúp các doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn với thông tin thị trường, giảm đáng kể thời gian, chi phí giao dịch, tiếp thị, phát triển quan hệ, tìm kiếm đối tác, giảm chi phí sản xuất, quản lý, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

KHẮC ĐUẤN

Giám sát giao thông qua camera

Được triển khai từ ngày 1/3/2021, hình thức phạt nguội vì phạm giao thông tại 6 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Bình qua hệ thống camera giám sát giao thông đã thúc đẩy giám sát, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ và giảm thiểu tai nạn giao thông.

Giảm thiểu hành vi vi phạm giao thông

Chị T.T.N (xã Tân Bình, thành phố Thái Bình) cho biết: Mới đây, tôi điểu khiển ô tô đi qua ngã tư Thiên Trường Plaza, do sơ ý nên đã không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Sau đó tôi nhận được một biên lai xử phạt từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh gửi về nhà. Tôi bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng, ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. Tiếp nhận biên lai, tôi đến cơ quan chức năng làm việc và được hướng dẫn nộp phạt trực tuyến. Việc phạt nguội qua camera hạn chế được tình trạng lái xe xin xỏ để được bỏ qua lỗi vi phạm.

Cách đây khoảng 2 tháng, ông N.N.A (xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương) là người có thâm niên lái xe nhiều năm nhưng vi phạm lỗi để vượt. Khi nhận được biên lai do lực lượng chức năng gửi về nhà, ông A không tin là mình vi phạm. Đến khi trực tiếp xem lại video do camera giám sát giao thông ghi lại, ông mới nhận ra mình đã vi phạm. "Tôi sợ phạm luật thì tôi sẵn sàng chịu xử phạt. Cá nhân tôi luôn ủng hộ việc xử lý vi phạm giao thông qua camera giám sát. Đối cách này sẽ từng bước thay đổi thói quen của người lái xe. Dù lưu thông ở tuyến đường nào, có cảnh sát hay không, người lái xe vẫn phải chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông" - ông A chia sẻ.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh được giao quản lý, vận hành và khai thác 126 camera giám sát giao thông, được lắp đặt tại 3 nút giao thông: ngã tư Gia Lê, ngã tư Thiên Trường Plaza, ngã tư Tân Bình. Theo thống kê, sau 7

tháng triển khai, đơn vị này đã ghi nhận 2.138 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; phạt nguội 386 trường hợp với số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Tương tự, Công an thành phố Thái Bình được giao giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại 3 vị trí là ngã tư Trần Thái Tông - Lý Bôn, ngã tư Phúc Khánh và ngã tư An Tập. Sau 7 tháng, Công an thành phố Thái Bình đã ghi nhận 3.429 trường hợp vi phạm, phạt nguội 174 trường hợp với số tiền 442 triệu đồng. Thiếu tá Nguyễn Thị Phương Thảo, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Từ khi triển khai đến nay, hệ thống camera giám sát giao thông đã góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông. Trước kia chưa có hệ thống camera giám sát, rất nhiều lái xe cố tình vượt đèn đỏ. Tuy nhiên, từ khi hệ thống này được lắp đặt, người tham gia giao thông luôn phải nâng cao ý thức, tự nhắc nhở bản thân để không mắc các lỗi vi phạm, điều này giúp giảm thiểu tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, việc đưa hệ thống camera giám sát giao thông vào hoạt động giúp giảm bớt áp lực làm nhiệm vụ ngoài đường cho cán bộ, chiến sĩ; giúp lực lượng chức năng kiểm soát tình hình tại các nút giao thông trọng điểm, phát hiện sớm các điểm ách tắc để có phương án giải quyết kịp thời; hệ thống camera giám sát giao thông còn hỗ trợ tích cực công tác phát hiện, điều tra, truy xét và xử lý tội phạm.

Vẫn còn nhiều khó khăn

Hiệu quả của hệ thống camera giám sát giao thông mang lại rất rõ; tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Trung tá Hà Tuấn Anh, Phó Trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết: Việc phạt nguội

vì phạm giao thông hiện nay mới chỉ đang tập trung chủ yếu vào xe ô tô, còn đối với mô tô, xe gắn máy thì chưa phát huy được hiệu quả. Nguyên nhân chủ yếu là do những những phương tiện này thường thay đổi qua nhiều chủ sở hữu nên khó khăn trong việc xác định địa chỉ chủ sở hữu hiện tại để gửi thông báo vi phạm. Bên cạnh đó, hệ thống camera giám sát mới chỉ dừng lại ở việc xác định được xe vi phạm, không xác định được lái xe vi phạm, do vậy việc xử lý còn hạn chế và khó khăn. Ngoài ra, hình thức phạt nguội cũng đang ngày càng gặp nhiều chiểu trở ngại, chảy y từ người vi phạm.

Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông tỉnh, việc lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông vừa qua đã tạo điều kiện cho lực lượng chức năng chủ động giải quyết nhanh, kịp thời nhiều "điểm nóng" về giao thông trên địa bàn. Trong thời gian tới, Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ kiến nghị ban, ngành chức năng chú trọng kết nối hoàn thiện để đầu tư, xây dựng hệ thống giao thông thông minh, đồng bộ hơn; triển khai thêm hệ thống camera giám sát tại nhiều nút giao thông quan trọng khác trên địa bàn thành phố; đồng thời, nâng cấp thiết bị năng nhận diện vi phạm về tốc độ để công tác phát hiện, xử lý vi phạm được thực hiện một cách chính xác, khách quan hơn.

Trong thời kỳ 4.0 hiện nay, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là xu hướng tất yếu. Và phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát giao thông là một trong những biện pháp rất hữu hiệu nhằm giảm thiểu vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành của người dân, qua đó giảm ùn tắc và tai nạn giao thông một cách hiệu quả.

NGUYỄN THỜI



Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Thái Bình phân tích các lỗi vi phạm qua hệ thống camera giám sát.

Sau khi Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn đi qua địa bàn xã Đông Trà (Tiền Hải), Hội Nông dân xã Đông Trà đã có nhiều giải pháp bảo đảm sinh kế, hỗ trợ hội viên định cư cuộc sống.

Gia đình ông Đỗ Văn Thắng, thôn Tân Hải có 4 sào ruộng bị thu hồi để triển khai xây dựng tuyến đường bộ ven biển. Từ khi bị thu hồi đất, ông Thắng đã được chính quyền địa phương, đặc biệt là Hội Nông dân xã đồng hành hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật để ổn định cuộc sống. Ông Thắng chia sẻ: Gia đình tôi có 6 sào ruộng, sau khi thực hiện chủ trương thu hồi đất để xây dựng tuyến đường bộ ven biển, ban đầu tôi cũng rất lo khi diện tích ruộng bị thu hồi lên đến 4/6 sào, không biết sau này có bảo đảm được cuộc sống gia đình không. Tuy nhiên, sau khi 4 sào ruộng bị thu hồi, gia đình tôi đã được Hội Nông dân xã hỗ trợ cho vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chuyển đổi cây trồng, vật

HỘI NÔNG DÂN XÃ ĐÔNG TRÀ Hỗ trợ sinh kế cho hội viên



Hội viên nông dân xã Đông Trà (Tiền Hải) phát triển trồng cây hòe lấy hoa làm dược liệu.

nuôi. Từ nguồn vốn ban đầu, tôi mua 1 đôi lợn nái, 40 con nạng để nuôi đồng thời mở rộng diện tích trồng cây hòe lên 300 gốc. Từ nuôi lợn, nạng và trồng hòe, mỗi năm mang lại cho gia đình tôi khoảng 100 triệu đồng.

Không chỉ có gia đình ông Đỗ Văn Thắng được Hội Nông dân xã hỗ trợ về vốn để phát triển sản xuất, 93 hội viên nông dân có đất bị thu hồi để xây dựng tuyến đường bộ ven biển đều được Hội Nông dân xã Đông Trà hỗ trợ khoa học kỹ thuật chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, những trường hợp có nhu cầu vay vốn được tạo điều kiện hỗ trợ để bảo đảm ổn định cuộc sống. Ông Phạm Văn Vỹ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Trà cho biết: Tuyến đường bộ ven biển đi qua địa bàn xã Đông Trà dài 1,54km, có 93 hội viên nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp với diện tích 7ha. Cùng với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, Hội Nông dân xã đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền để hội viên hiểu được mục đích, lợi ích của dự án, vận động hội viên đồng tình ủng hộ công tác

giải phóng mặt bằng. Trong quá trình công cán bộ Hội phụ trách các chi hội có đất phải giải phóng mặt bằng; cấp tài liệu về chính sách đền bù cho các chi hội để kịp thời tuyên truyền đến hội viên; tổ chức nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên kết hợp với tuyên truyền đúng hướng, đúng trọng tâm. Bởi vậy, trong thời gian ngắn toàn bộ hội viên nông dân có đất bị thu hồi đều ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng.

Cùng với quá trình thu hồi đất, chính quyền địa phương chỉ đạo Hội Nông dân xã chú trọng triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ việc làm, giải quyết vốn vay phát triển sản xuất, bảo đảm cuộc sống cho hội viên có đất bị thu hồi. Đây mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng nhiều mô hình sản xuất mới phù hợp với điều kiện của địa phương, tiêu biểu là mô hình trồng chuối, trồng hòe, nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi trâu sinh

sản... từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, Hội phối hợp với các ngành liên quan mở 3 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề cho trên 100 lượt hội viên.

Với quan điểm đồng hành cùng hội viên, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ hội viên khắc phục khó khăn trong phát triển sản xuất, nhất là khó khăn về vốn đầu tư, đến nay, Hội Nông dân xã Đông Trà có tổng dư nợ 9 tỷ đồng thông qua 6 tổ vay vốn. Từ nguồn vốn này, 250 hộ hội viên đã xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất và phát triển ngành nghề. Ngoài ra, Hội Nông dân xã còn thường xuyên vận động các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn tích cực nhau làm giàu và giảm nghèo dân nghèo bằng cách hỗ trợ cây, con giống, giúp vay vốn hay chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi... để cùng nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

MẠNH THẮNG